

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÁI BÌNH 65 năm xây dựng và phát triển

Qua 65 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành, Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh cũng như phong trào hoạt động của công nhân viên chức người lao động trong tỉnh. Hiện Công đoàn ngành tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XXIII Công đoàn tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nhìn lại chặng đường từ khi thành lập đến nay, trong mỗi thời kỳ của cách mạng, Công đoàn ngành Giáo dục luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương, nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy, của công đoàn cấp trên, phối hợp hiệu quả với chuyên môn, chủ động sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Ngay từ những giai đoạn đầu mới thành lập, tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục đã chú trọng tập hợp, động viên đội ngũ nhà giáo phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, đẩy mạnh phong trào xóa mù chữ, phát động các phong trào thi đua dạy và học. Do đó, những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám, Thái

Bình là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước (cùng với Hà Tĩnh) hoàn thành việc xóa mù chữ cho nhân dân toàn tỉnh, được Chính phủ tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng "Sổ vàng" danh dự, được Ủy ban Kháng chiến Liên khu 3 tặng danh hiệu "Tỉnh Quang Minh". Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Giáo dục: "Đù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt", Công đoàn ngành Giáo dục đã tổ chức cuộc vận động liên ngành "Mỗi đoàn viên công đoàn là một chiến sĩ kiên cường"; "Mỗi trường học là pháo đài chống Mỹ", "Tất cả vì học sinh thân yêu"; "Tất cả

các việc làm thiết thực, tiêu biểu là tấm gương của cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân, Trường cấp 2 Thụy Dân, Thái Thụy đã hy sinh trong khi đưa học sinh vào hầm trú ẩn tránh bom đạn.

Hưởng ứng phong trào "Hậu phương thi đua với tiền phương", phong trào thi đua "Hai tốt" ở ngành Giáo dục Thái Bình nở rộ, tiêu biểu như phong trào: mẫu giáo Đông Phong (Đông Hưng), mẫu giáo Hồng Lĩnh (Hưng Hà), cấp I Thụy Thanh (Thái Thụy), cấp II Thanh Phú (Vũ Thư), An Bài (Quỳnh Phụ), Minh Thành (thị xã) và hàng trăm tổ lao động xã hội chủ nghĩa, hàng nghìn chiến sĩ thi đua giáo viên giỏi được công nhận hàng năm. Đặc biệt, cô giáo Hoàng Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hồng Lĩnh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Thời kỳ đổi mới, hội nhập của đất nước, Công đoàn ngành Giáo dục tích cực tuyên truyền, vận động CBCNVCLD toàn ngành học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng với các cuộc vận động của ngành cuộc vận động "Hai không", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"... Các phong trào, các cuộc vận động vừa có sức sống bền lâu và mang lại hiệu quả to lớn, đã phát huy, tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, giáo viên tự điều chỉnh và hoàn thiện mình về phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Khởi dậy lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý thức khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên để thực hiện sứ mệnh cao quý của sự nghiệp "trồng người". Từ các phong trào, các cuộc vận động chuyên môn, nghiệp vụ. Khởi dậy lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý thức khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên để thực hiện sứ mệnh cao quý của sự nghiệp "trồng người". Từ các phong trào, các cuộc vận động chuyên môn, nghiệp vụ.

Với chức năng tham gia quản lý, các cấp công đoàn cùng chuyên môn tổ chức thi hội nghị cán bộ, công chức đầu năm học, xây dựng các quy chế



Công đoàn ngành Giáo dục trao quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn huyện Kiến Xương.

phối hợp hoạt động. Công đoàn luôn sát cánh cùng chính quyền chia sẻ khó khăn trách nhiệm, giải quyết những vấn đề bức xúc mới nảy sinh. Động viên cán bộ, giáo viên thực hiện xuất sắc công tác xóa mù chữ phổ cập. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt" phụ nữ "Hai giỏi". Tổ chức các cuộc hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học, làm và sử dụng thiết bị dạy học, phối hợp tổ chức thi chọn giáo viên dạy giỏi các cấp học, cùng các cấp, các ngành động viên khen thưởng tôn vinh kịp thời cán bộ giáo viên đạt thành tích cao. Đặc biệt là cuộc vận động xã hội hóa giáo dục, công đoàn đã chủ động tham mưu tổ chức đại hội giáo dục các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng giáo dục công tác xã hội hóa giáo dục ở Thái Bình.

Công tác "Đến on đáp nghĩa", hoạt động nhân đạo, từ thiện được các cấp công đoàn quan tâm sâu sắc. Toàn ngành đã nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, làm hàng chục nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong và xóa nhà đột nát cho người nghèo; đóng góp hàng trăm triệu đồng cứu trợ nạn nhân bị thảm họa thiên tai và nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa và

lành nhà công vụ cho giáo viên. Đóng góp xây dựng quỹ mái ấm công đoàn trên 500 triệu đồng và đã hỗ trợ xây nhà ở cho 18 giáo viên khó khăn. Hàng năm hưởng ứng lời kêu gọi của hội chữ thập đỏ, CBCNVCLD toàn ngành đã tích cực tham gia ủng hộ vùng bị thiên tai lũ lụt bằng tiền và hiện vật, hiến tặng hàng trăm đơn vị máu...

Về nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại do cán bộ tốt hay kém", Công đoàn ngành đã coi trọng bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn như cung cấp tài liệu, tổ chức các cuộc hội thảo, hội thi mới các lớp bồi dưỡng. Đặc biệt những năm học gần đây để làm chủ và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho giảng dạy, quản lý, đề xuất với chuyên môn mở hàng chục lớp tin học, sử dụng internet cho gần 1.000 chủ tịch công đoàn và cán bộ quản lý của các trường để cán bộ chủ chốt đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác và giảng dạy.

Nhìn lại quá trình 65 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình, kể từ đại hội lần thứ nhất

năm 1952 đến nay, Công đoàn ngành tổng kết ghi nhận qua 17 kỳ đại hội đã khẳng định sự phát triển nhanh chóng và vững chắc cả về tổ chức, số lượng đoàn viên và chất lượng đội ngũ. Đội ngũ nhà giáo từng bước được nâng lên cả về phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm đã giới thiệu cho các chi bộ đảng những đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp hàng trăm đảng viên mới, đến nay tỷ lệ đảng viên toàn ngành 62,6%. Tỷ lệ lệ đảng viên có trình độ đào tạo trên chuẩn từng cấp học: mầm non đạt 82,2%; tiểu học đạt 96,4%; THCS đạt 74,74%; THPT đạt 11,7%. Với sự nỗ lực hoạt động toàn diện trên các lĩnh vực, Công đoàn ngành đã góp phần xứng đáng đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thái Bình phát triển. Giáo dục Thái Bình luôn đứng ở tốp 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc: 3 tập thể, 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, 78 nhà giáo ưu tú. Truyền thống vẻ vang 65 năm là điểm tựa để Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tiếp tục vững bước đi lên, xứng đáng là công đoàn của quê hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

PHẠM ĐỒNG HUYNH
(Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục)



Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội khỏe Phù Đổng cho các em học sinh.

Với mục tiêu "Vì nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn", nhiệm kỳ 2012 - 2017 Công đoàn ngành Giáo dục đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII để ra, góp phần vào thắng lợi chung của ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Ông Phạm Đồng Huynh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng sự đoàn kết, phấn đấu của các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động trong ngành, Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII, trong đó có những chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc: chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên, góp phần ổn định các đơn vị, trường học, nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện tốt các phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", phong trào "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhờ vậy, kết thúc nhiệm kỳ, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XVII để ra đều hoàn thành. Các công đoàn cơ sở (CDCS) làm tốt công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, đến nay tỷ lệ lệ đảng viên toàn ngành đạt 62,6%. Hàng năm, Công đoàn ngành đánh giá xếp loại các CDCS bình quân trên 80% xếp loại CDCS vững mạnh; 100% cán bộ công đoàn chủ chốt được bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn.

Thực tế, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành xác định để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì việc quan trọng hàng đầu là phát động và triển khai có hiệu quả

Dấu ấn sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII



Sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với cán bộ, giáo viên góp phần để nhiều trường đạt được thành tích cao trong dạy và học.

các phong trào thi đua nhằm tập hợp, huy động được sức mạnh tập thể như phong trào: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Tự học, tự rèn", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"... trong đó trọng tâm là phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Tại các nhà trường, phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, rộng khắp có nhiều đổi mới và sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và quản lý. Kết quả giáo dục toàn diện và mũi nhọn của giáo dục Thái Bình từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2016 - 2017 luôn đứng trong tốp đầu với 4 huy chương vàng trong các kỳ thi Olympic toán quốc tế. Phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục

và giảng dạy được chú trọng, phát triển mạnh mẽ ở các cấp học. Có nhiều mô hình mới, có hiệu quả trong giảng dạy và quản lý. Từ năm 2013 đến nay, toàn ngành có 12.709 sáng kiến đạt loại A cấp cơ sở, 279 sáng kiến đạt loại giỏi cấp ngành. Trong đó có 138 đề tài được công nhận đạt cấp tỉnh (khối CDCS thực thuộc có 75 đề tài, sáng kiến), nhờ đó được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo cho 35 người.

Công đoàn ngành Giáo dục, công đoàn các đơn vị, trường học cũng tập trung làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động. 5 năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục luôn tích cực tham gia hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các

chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động, qua đó đã động viên cán bộ, giáo viên, người lao động yên tâm công tác. Đặc biệt, Công đoàn ngành Giáo dục quan tâm tới công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Từ năm 2012 đến nay, Công đoàn ngành Giáo dục các cấp trong toàn tỉnh đã phát động, khuyến khích ủng hộ xây dựng quỹ "Mái ấm công đoàn"; tổ chức thăm, tặng quà cho cán bộ, giáo viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ đột xuất cho giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh, bếp ăn tập thể, công trình nước sạch cho giáo viên nội trú các huyện, thành phố trường học... với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi,

chăm lo đời sống vật chất, các cấp công đoàn ngành Giáo dục cũng chú trọng chăm lo tinh thần cho cán bộ, giáo viên, người lao động thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao với nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần động viên cán bộ, giáo viên phấn khởi, hăng say công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ qua, một trong những nội dung quan trọng được Công đoàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện là công tác nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Công đoàn ngành đã chỉ đạo công đoàn các đơn vị, trường học phối hợp cùng chính quyền vận động, đồng viên cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các hội thi, hội giảng, đăng ký giờ dạy tốt; đổi mới phương pháp, sử dụng các trang thiết bị, công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục. Tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Đến nay, toàn ngành có 303 thạc sĩ, đội ngũ cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục cơ bản đều có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn. Tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn từng cấp học: mầm non đạt 82,2%; tiểu học đạt 96,4%; THCS đạt 74,74%; THPT đạt 11,7%.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, với chủ đề "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh", Công đoàn ngành Giáo dục tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.



Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền phòng tránh tệ nạn xã hội cho các em học sinh.



Tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Chuyên Thái Bình.



Thư viện xanh cung cấp nhiều kiến thức cho học sinh.

NGUYỄN CƯỜNG